

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 O8 : Q & A

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ที่	คำถาม	คำตอบ
1	การควบคุมภายใน โรงเรียนต้องส่งแบบอะไรไปที่เขตบ้างคะ	โรงเรียนต้องส่งแบบ ปค.1 แบบปค. 4 แบบปค.5 และแบบติดตามปค.5 ค่ะ
2	องค์ประกอบของการควบคุมภายในมีอะไรบ้างคะ	1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง 3.กิจกรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อสาร 5.กิจกรรมการติดตามผล
3	โรงเรียนต้องทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในใหม่คะ	ทำคะ ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ค่ะ
4	สรุปแล้ว ทำแบบปค.5 แล้วต้องทำแบบติดตามปค.5 อีกหรือคะ งงคะ	ใช่คะ เพราะแบบติดตามปค. 5 จะต้องมีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น เพิ่มเข้ามาคะ
5	แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง หรือ CSA ต้องส่งเขตใหม่คะ	ไม่ต้องส่งคะ เพราะ แบบ CSA เป็นการประเมินด้วยตนเอง และต้องนำมาสรุปใส่ในแบบ ปค. 5 อยู่แล้วคะ
6	การควบคุมภายใน โรงเรียนต้องทำอะไรบ้างคะ	ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หน้า 46 ค่ะ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับ คุณณฤมล คำเทพ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 โทร.053-795431 ต่อ 101

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 O8 : Q & A

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ที่	คำถาม	คำตอบ
1	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนของเขต เพื่อใช้ประกอบการขอกู้เงิน ต้องยื่นกู้จากธนาคาร ไหนบ้างคะ	1. ธนาคารอาคารอาคราสงเคราะห์ 2. ธนาคารอมสิน 3. ธนาคารกรุงไทย
2	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ประกอบการขอกู้เงิน จากธนาคารต่างๆ โรงเรียนต้องทำอะไรคะ	โรงเรียนต้องกรอกแบบบันทึกข้อความเรื่องขอหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของ สพป.เชียงราย เขต 4 ค่ะ
3	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ประกอบการขอกู้เงิน จากธนาคารต่างๆ มีขั้นตอนและโรงเรียนต้องส่งแบบอะไรไปที่เขตบ้างคะ	ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองจากธนาคารต่าง ๆ 1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันยื่นแบบคำขอกู้ตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ของแต่ละธนาคาร พร้อมเอกสารสลิปเงินเดือนที่พิมพ์ออกจากระบบ E-money ของ สพป.เชียงราย เขต 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง 3. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสลิปเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันรับรองสลิปเงินเดือน 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามหนังสือรับรอง
4	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ประกอบการขอกู้เงินจากธนาคารต่างๆ ผู้กู้ต้องไปยื่นด้วยตัวเองหรือ ฝากกับครูหรือเจ้าหน้าที่อื่นมาได้ไหมคะ	ควรจะมาด้วยตัวเองคะ เนื่องจากการขอหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีการทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้กู้ และจะต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ด้วยคะ